

ตัวชี้วัดด้าน	IV-1 ผลด้านการดูแลสุขภาพ
มิติคุณภาพ	(1) ตัวชี้วัดสำคัญด้านการดูแลผู้ป่วย
รหัสตัวชี้วัด	010129
ชื่อตัวชี้วัด	29. ร้อยละการ re admit ในผู้ป่วย 28 วัน ที่ได้รับการดูแลต่อเนื่องหลังจำหน่าย (ตามกลุ่ม PCT)
คำนิยาม	<p>1. ผู้ป่วยกลุ่มโรค Service plan ตาม PCT หมายถึง ผู้ป่วยรายโรคสำคัญ ตาม PCT ได้กำหนดให้ติดตามการดูแลต่อเนื่อง โดยได้รับการดูแลรักษาพยาบาล ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับโรคในโรงพยาบาล และส่งต่อดูแลต่อเนื่องที่บ้านและชุมชน เพื่อให้ผู้ป่วยมีความสามารถดูแลตนเอง และส่งเสริมให้ผู้ดูแลช่วย ฟิ้นฟูร่างกาย จิตใจให้เหมาะสมกับโรคของผู้ป่วยที่บ้านได้</p> <p>2. การ Readmit ในผู้ป่วย 28 วัน ที่ได้รับการดูแลต่อเนื่องหลังจำหน่าย หมายถึง ผู้ป่วยกลุ่มโรค service plan ตาม PCT ที่ส่งข้อมูลศูนย์ COC เพื่อติดตามการดูแลต่อเนื่องที่บ้านและชุมชน เป็นผู้ป่วยเยี่ยมบ้านประเภทเตียง 3 หรือที่มีปัญหาซับซ้อนต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านและชุมชน จากพยาบาลเยี่ยมบ้าน กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน ร่วมกับแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว ทีมสุขภาพชุมชน ตามประเด็นปัญหาที่พบ ภายใน 14 วัน</p> <p>หลังจำหน่ายแล้วมีภาวะการเจ็บป่วยซ้ำจากโรคเดิมกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลซ้ำ ภายใน 28 วัน หลังจำหน่ายกลับบ้าน</p>
เกณฑ์เป้าหมาย	<5%
วัตถุประสงค์	เพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มโรค Service Plan ตาม PCT ได้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล และหลังการจำหน่ายกลับบ้านอย่างต่อเนื่อง สามารถดูแลตนเองได้ ลดอัตราการเจ็บป่วยซ้ำด้วยโรคเดิม
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยกลุ่มโรค Service Plan ตาม PCT ที่ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านและชุมชน ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	ผู้ป่วย Service Plan ตาม PCT กำหนดตามรายโรคสำคัญที่แพทย์จำหน่ายกลับบ้าน พยาบาลทุกหอผู้ป่วยส่งข้อมูลผ่านโปรแกรม Smart COC ให้ศูนย์ COC กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
แหล่งข้อมูล	รายงานสถิติข้อมูลการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยประเภทเตียง 3 ของกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
รายการข้อมูล 1	A =จำนวนผู้ป่วยกลุ่ม Service Plan ตาม PCT ทั้งหมดที่ได้รับการดูแลต่อเนื่องและReadmit ภายใน 28 วัน หลังจำหน่าย
รายการข้อมูล 2	B =จำนวนผู้ป่วยกลุ่ม Service Plan ตาม PCT ทั้งหมดที่ได้รับการดูแลต่อเนื่อง
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B*100)$
ระยะเวลาประเมินผล	ไตรมาส (2 ไตรมาส)



เกณฑ์การประเมิน :	Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			
	<5		%	รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน
	<5	%		<5		<5
วิธีการประเมินผล	เปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วย Service Plan ตาม PCT ที่ได้รับการดูแลต่อเนื่องทั้งหมดกับจำนวนผู้ป่วยกลุ่มนี้กลับมา Admit ภายใน 28 วันด้วยโรคเดิม					
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ ผู้ประสานงานตัวชี้วัด	คุณภิยา อุทุมปานนท์ โทรศัพท์ 037-211-088 ต่อ 3116 โทรศัพท์มือถือ 082-259-3932					
หน่วยงานประมวลผลและ จัดทำข้อมูล	กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร					
ผู้รับผิดชอบการรายงาน ผลการดำเนินงาน	คุณภิยา อุทุมปานนท์ โทรศัพท์ 037-211-088 ต่อ 3116 โทรศัพท์มือถือ 082-259-3932					

